



ประกาศสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่ได้ใช้งานแล้ว

ด้วย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่ได้ใช้งานแล้ว จำนวน ๑,๑๙๙ รายการ โดยมีเงื่อนไขการขายทอดตลาด ดังนี้

๑. การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่ได้ใช้งานในครั้งนี้ จะเป็นการขายทอดตลาดแบบแยกประเภท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายการ
๑	ครุภัณฑ์ที่จัดเก็บที่ สทน. องค์กรักษ์ จำนวน ๑๓๙ รายการ
๒	ครุภัณฑ์ที่จัดเก็บที่ สทน. คลองห้า จำนวน ๕๐ รายการ
๓	ครุภัณฑ์ที่จัดเก็บที่ สทน. จตุจักร จำนวน ๔๙ รายการ
๔	ครุภัณฑ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๔๔๘ รายการ
๕	ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕๑๓ รายการ

๒. ผู้เสนอราคาต้องวางเงินหลักประกันไว้แก่ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในวันที่กำหนดการขายทอดตลาด เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นหลักประกันในการเสนอราคาสำหรับการขายทอดตลาดครั้งนี้ โดยหากผู้ผู้ราคาที่ชนะการขายทอดตลาด ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สงวนสิทธิ์ในการริบเงินหลักประกันดังกล่าวทันที

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะคืนเงินหลักประกันที่วางไว้ตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้ผู้ราคารายอื่นในวันเดียวกันเมื่อเสร็จสิ้นการขายทอดตลาด

๓. การผู้ราคา จะต้องประมูลเสนอราคาด้วยวาจา โดยผู้ผู้ราคาที่สูงที่สุดจะเป็นผู้ชนะการขายทอดตลาด

๔. คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่ขายให้กับผู้ประมูลราคาสูงสุด หากราคานั้นยังไม่เป็นราคาที่สมควร

/๕. ในระหว่าง...

๕. ในระหว่างการขายทอดตลาดเมื่อผู้สุ้ราคา รายหนึ่ง รายใด ได้เสนอราคาซื้อวัสดุที่ดำเนินการขายทอดตลาดแล้ว ประธานคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด จะนับหนึ่งถึงสาม โดยเว้นระยะห่างกันตามสมควร หากไม่มีผู้สุ้ราคาอีก ประธานคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาด จะทำการเคาะไม้ หรือแสดงด้วยกิริยาอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามจารีตประเพณีการขายทอดตลาด ทั้งนี้ การตัดสินใจซื้อของคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

๖. ผู้ชนะการขายทอดตลาดจะต้องวางเงินมัดจำค่าวัสดุที่ดำเนินการขายทอดตลาด เป็นเงินสดหรือเช็คธนาคารเช่นส่งจ่ายลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นชำระหรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการก็ได้ โดยสถาบันฯ จะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของราคาที่เสนอไว้ให้แก่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในวันที่ทำการขายทอดตลาด โดยให้ถือว่าหลักประกันดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของราคาวัสดุที่ขายทอดตลาดครั้งนี้ด้วย และผู้ชนะการขายทอดตลาดจะต้องชำระราคาส่วนที่เหลือให้ครบถ้วนภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันทำการขายทอดตลาด หากไม่ดำเนินการชำระเงินให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้ชนะการขายทอดตลาดผิดเงื่อนไขการขายทอดตลาด และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สงวนสิทธิ์ในการรับเงินมัดจำที่วางไว้ รวมทั้งยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี้ และจะทำการขายทอดตลาดใหม่ต่อไป

๗. เมื่อผู้ชนะการขายทอดตลาด ได้ชำระเงินค่าวัสดุที่ขายทอดตลาดครั้งนี้ครบถ้วนแล้ว ผู้ชนะการขายทอดตลาดจะต้องจัดการขนย้ายวัสดุทั้งหมดที่ขายทอดตลาดในครั้งนี้ออกไปจากพื้นที่ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเองให้เสร็จสิ้นภายใน ๗ วันทำการนับแต่วันที่ชำระเงินค่าวัสดุที่ขายทอดตลาดครั้งนี้ครบถ้วน หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายอันจะเกิดขึ้นแก่วัสดุที่ทำการขายทอดตลาดครั้งนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอสงวนสิทธิ์จะรับวัสดุที่ขายทอดตลาดครั้งนี้ ไปดำเนินการขายทอดตลาดใหม่ โดยไม่มีการผ่อนปรน

**ผู้ชนะการขายทอดตลาด จะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอน ค่าอากร ค่าขนย้าย**

**ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใดเองทั้งสิ้น**

**๘. ผู้สนใจสามารถตรวจสอบครุภัณฑ์ที่ขายทอดตลาดดังกล่าวได้ใน วันที่ ๒๒ สิงหาคม**

**๒๕๖๗ ดังนี้**

**๘.๑ เวลา ๙.๓๐ น. - ๑๐.๓๐ น. ครุภัณฑ์ที่จัดเก็บที่ สทน. จตุจักร ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร**

**๘.๒ เวลา ๑๑.๓๐ น.- ๑๒.๐๐ น. ครุภัณฑ์ที่จัดเก็บที่ สทน. คลอง ๕ ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี**

**๘.๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ครุภัณฑ์ที่จัดเก็บที่ สทน. อองครักษ์ ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก**

**/โดยผู้สนใจ...**

โดยผู้สนใจต้องลงนามในบัญชีผู้ขอรับเอกสารประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ และวัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่ได้ใช้งานแล้วซึ่งหากไม่ปรากฏชื่อผู้สนใจในบัญชีรายชื่อดังกล่าว สถาบันฯ จะถือว่าผิดเงื่อนไข และจะไม่รับพิจารณาผู้สนใจรายนั้นเข้าร่วมประมูลเสนอราคาโดยไม่มีค่าธรรมเนียม

๙. กำหนดการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่ได้ใช้งานแล้ว ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ผู้สนใจต้องชำระเงินค่าหลักประกันตามข้อ ๒. ให้เสร็จสิ้นภายในเวลา ๑๐.๓๐ น.

ผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและรับเอกสารการขายทอดตลาดได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ - วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ฝ่ายพัสดุ อาคาร ๑ ชั้น ๑ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ ๙/๙ หมู่ ๗ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทรศัพท์ ๐ ๒๔๐๑ ๙๘๘๙ ต่อ ๑๑๔๙ และในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ (ซึ่งเป็นวันขายทอดตลาดระหว่าง เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(รองศาสตราจารย์รัชชัย อ่อนจันทร์)  
ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ